

**UBND HUYỆN TUY PHƯỚC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 176/CV-PGDĐT

Tuy Phước, ngày 13 tháng 04 năm 2021

V/v tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha)

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc.

Hiện nay trên thị trường Việt Nam bên cạnh các sản phẩm thuốc lá điều, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lá đang được quản lý theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đang xuất hiện một số sản phẩm thuốc lá mới, trong đó phổ biến nhất là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha,... Theo Tổ chức Y tế Thế giới, để sản xuất các sản phẩm thuốc lá điện tử có khoảng 15.500 loại hương liệu được sử dụng, trong đó có rất nhiều loại hương liệu độc hại và chưa được đánh giá toàn diện về mức độ gây hại đối với sức khỏe của cả người hút và những người xung quanh, là nguyên nhân của nhiều trường hợp ngộ độc nicotine, gây các bệnh về tim mạch, hô hấp, tiêu hóa. Sử dụng thuốc lá điện tử gây tổn thương phổi cấp tính và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư như: ung thư phổi, ung thư vòm họng, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tăng nguy cơ gây huyết khối, bệnh tim mạch, đột quỵ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1958/UBND-VX ngày 09/04/2021 về việc tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới 9 thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha) trên địa bàn tỉnh, CV số 470/UBND-VX của UBND huyện ngày 16/04/2021 về việc tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới 9 thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha) trên địa bàn huyện, Trưởng phòng Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường trực thuộc thực hiện các nội dung sau đây:

1. Hiệu trưởng các trường trực thuộc phối hợp với các hội, đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá điều truyền thống và kịp thời phổ biến thông tin về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh của đơn vị.
2. Hiệu trưởng các trường trực thuộc triển khai, hướng dẫn việc tuyên truyền, phổ biến tác hại của việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tới học sinh; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và có biện pháp hắt hiện, ngăn chặn kịp thời việc sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh.

Nhận được công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng các trường trực thuộc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Bộ phận thanh tra (để báo cáo);
- Lưu: VT.



Q. TRƯỞNG PHÒNG

Vương Tử Nghị